



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
เรื่อง เลื่อนการสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 และประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563 และตามประกาศ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 กำหนดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 นั้น

ในการนี้ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และมีรายงานพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น ประกอบกับ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ประกาศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 กระทรวงศึกษาธิการ จึงกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกัน ให้องค์กรหลัก และหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาถึงความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมการดำเนินการในช่วงระยะ ที่ประกาศมีผลบังคับใช้ว่ากิจกรรมใดที่มีการชุมนุม หรือพบปะของบุคคลจำนวนมากที่อาจส่งผลโดยตรงให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ดำเนินการชะลอ หรือระงับการดำเนินการไว้ก่อน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พิจารณาแล้ว เห็นว่าหากดำเนินการสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง ในวันที่ 14 มีนาคม 2563 เป็นช่วงเวลาของการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว จึงเลื่อนการสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง จากเดิมกำหนดวันที่ 14 มีนาคม 2563 ตามประกาศข้างต้นออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้าสู่สภาวะปกติ ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จะกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และแจ้งให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง ทราบอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ให้ติดตามประกาศกำหนดการสอบดังกล่าวทางเว็บไซต์ <http://www.phitsanulok3.go.th/>

ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2563

(นายวิเชียร ทรงศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3